



ที่ นฐ ๗๘๑๐๑/๑๓๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนปาน  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
๗๓๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ให้งานงานภาคเอกชนและงานงานอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลสวนปาน  
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

เรียน ผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ด้วยงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนปาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการ  
และให้ความช่วยเหลือคนพิการ ในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์ สวัสดิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ  
ด้านการฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ รวมทั้งประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐ และ  
ภาคเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนปานให้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก  
ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือ ทุพพลภาพ ประกอบ ด้วย ป้ายสัญลักษณ์ ทางลาดลิฟท์ บันได  
ที่จอดรถ ห้องน้ำ และราวจับ นั้น

ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลสวนปาน จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ประชาสัมพันธ์  
ขอความร่วมมือ ให้งานงานภาคเอกชนและงานงานอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลสวนปานจัดสิ่งอำนวยความสะดวก  
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่อไป ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวโยชิตา จันทวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนปาน ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนปาน

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๓๔๔๐-๐๒๗๓

โทรสาร ๐-๓๔๔๐-๐๒๗๓ ต่อ ๑๐๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [6730117@dla.go.th](mailto:6730117@dla.go.th)



อยู่ห่างไว้ ไส้แมตักกัน หมั่นล้างมือ ถอดหน้ากากอนามัย ปราศจากแอลกอฮอล์ เคารพชีวิตไทยนะ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า  
เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า  
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

ด้วย งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการ และให้ความช่วยเหลือคนพิการ ในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ รวมทั้งประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า

ดังนั้น เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ประกอบด้วย ป้ายสัญลักษณ์ ทางลาดและลิฟท์ บันได ที่จอดรถ ห้องน้ำ และราวจับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการหรือทุพพลภาพเพื่อให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ หรือ โทร ๐๓๔-๙๐๐๒๗๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวโยชิตา จันทวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า



## ข่าวประชาสัมพันธ์

### เรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชรา

\*\*\*\*\*

ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓ ระบุว่า อาคารประเภทลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

(๑) อาคารที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานที่ศึกษา หอสมุด อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ฅาปนสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์สถาน และสถานีขนส่งมวลชน

(๒) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน

(๓) อาคารที่ประกอบกิจการให้บริการหรือรับดูแลเด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา

(๔) อาคารที่ทำการของส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

(๕) สำนักงาน อาคารที่อยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่

(๖) อาคารพาณิชย์กรรมหรืออาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการ ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๗) สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเชื้อเพลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔และขอความร่วมมือให้หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอาคารประเภทและลักษณะตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

\*\*\*\*\*